

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าประเมินตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๑. ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างวินัยแก่ทุก ภาคส่วน	๑. ร้อยละของบุคลากร อบต.กุดพิมาน ที่ได้ รับทราบและถือปฏิบัติตาม จรรยาข้าราชการส่วน ท้องถิ่น และประมวล จริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น	๑๐๐	บุคลากร อบต. ทุกคนได้ รับทราบและถือปฏิบัติตาม แล้ว
	๒. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนตำบล	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต	ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด ไว้ คือไม่เกิน ๑๐ เรื่อง
๒. บูรณาการหน่วยงานทุก ส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ การป้องกันการทุจริต	๑. ร้อยละของระดับความ เหมาะสมในการเปิด ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบล (จากการสำรวจความ คิดเห็น)	๘๒	สำรวจความคิดเห็นจาก กลุ่มตัวอย่างผู้มาติดต่อ
	๒. ร้อยละของระดับความ พึงพอใจต่อการปฏิบัติ หน้าที่หรือพฤติกรรมของ เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร ส่วนตำบล(จากการสำรวจ ความคิดเห็นของ ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มี ส่วนได้เสียกับองค์การ บริหารส่วนตำบล)	๘๗	
	๓. ร้อยละของการ ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต การ ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตการปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ

ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าประเมินตัวชี้วัด	หมายเหตุ
๓.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	๑.ร้อยละของสำนักงานการสอบสวน (ตามประเด็นที่ ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ)มีการดำเนินการได้ครบถ้วน	-	ไม่เคยมีการสอบสวน
๔.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต	๑.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	๑๐๐	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแล้ว
	๒.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน และการพัสดุ	๑๐๐	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน และการพัสดุ ครบทุกคนแล้ว
	๓.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานได้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมจริยธรรมทุกคนแล้ว
	๔.จำนวนเรื่อง/ข้อมูลที่น่าขึ้นเว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณีตัวอย่าง / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	๑๐	

### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล กุดพิมาน มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง การให้บริการมี คุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และ นำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

### ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค

#### ปัจจัยสนับสนุน

๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๒ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือในการดำเนินการในแต่ละ หัวข้อตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ

#### ปัญหาอุปสรรค

๑ เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรง ยังดำเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้เป็นรูปธรรมไม่ได้

๒ ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ อย่างเพียงพอ

#### ข้อเสนอแนะ

สำหรับการปรับปรุงแผนฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑ กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ

๒ พิจารณาสันับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม / โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและป้องกันการ ทุจริตคอร์รัปชัน

๓ จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญในการ ส่งเสริมกิจกรรม / โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

จำเอก



ผู้รายงาน

(ศักดิ์ดา ประดับวงศ์)

รายงานผลวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓